
สรุปข่าวประจ าวันที ่1 มีนาคม 2567 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- ส่งทีมลาดตระเวนสกัดพื้นที่ปา่ล่อแหลมถูกบกุรุก (ไทยรฐั 2 มี.ค. 2567 กรอบบ่าย หน้า 7) 
- ภาพข่าว: คอลัมน์ ภาพสังคม: SET มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัดทั่วประเทศ  

(มิติหุ้น 1 มี.ค.2567 หน้า 1) 
- คอลัมน์ คันปากอยากเล่า: เกาะติดกฎหมาย (ไทยโพสต ์1 ม.ีค.2567 หน้า 3) 
- ปลัดทส.นัดเคลียร4์มีค. ปมหมุด'สปก.เขาใหญ'่ (มติชน 2 มี.ค. 2567 กรอบบ่าย หน้า 1) 
- กมธ.พบพิรุธสปก.โคราช (ไทยรัฐ 1 มี.ค.2567 หน้า 1) 
- สุทินย้้าวันแมปเขาใหญ่ไม่เอียง ทส.นดัเคลียร'์หมุดส.ป.ก.'4มีค. (มติชน 1 มี.ค.2567 หน้า 1) 
- คอลัมน์ ฅนปนข่าว: เคลียร์ปมร้อน'เขาใหญ'่ (ไทยโพสต ์1 มี.ค.2567 หน้า 5) 
- 'ชัยวัฒน'์โต้แผนที่ทหารมั่ว สปก.รับหมุดอยูใ่นเขตป่า (ไทยโพสต ์1 ม.ีค.2567 หน้า 1) 
- 'ชัยวัฒน'์แฉผู้ใหญ ่(แนวหน้า 1 ม.ีค.2567 หน้า 1) 

สื่อออนไลน ์

- โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัด 
ทั่วประเทศ (สยามรัฐ 29 ก.พ.2567) https://siamrath.co.th/n/517985  

- โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัด 
(ส้านักข่าวอิศรา 29 ก.พ.2567)  
https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/126668-set-130.html  

- ‘ชัยวัฒน์’ เปิดโปงมีผู้ใหญ่โทรฯเคลียร์ปม ‘ส.ป.ก.เขาใหญ่’ ปัดคุยไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่  
(เดลินิวส์ 29 ก.พ.2567) https://www.dailynews.co.th/news/3218315/  

- ‘พล.ต.ท.เรวัช’ ชี้เป้าพิรุธศึกแย่งพื้นป่าเขาใหญ่ พร้อมเผยเบือ้งหลัง!  
(เดลินิวส์ 29 ก.พ.2567) https://www.dailynews.co.th/news/3217450/  

- ‘ธนดล’ รับเจา้หน้าที่โคราชไร้ส านึกท าลายป่าไม้ โยน ‘ชัยวัฒน’์ ถก ‘กรมแผนที่ทหาร’ หาข้อยุติ 
(เดลินิวส์ 29 ก.พ.2567) https://www.dailynews.co.th/news/3219916/  

- กมธ.พบพิรุธ สปก.โคราช ให้แจง 3 ประเด็น ปลัดทส.นดัสรุป (ไทยรัฐ 1 มี.ค.2567) 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2767086  

- ‘ชัยวัฒน’์แฉผูใ้หญ ่โทรเคลียร์ปมสปก. ทับซ้อนเขตอุทยาน (แนวหน้า 1 มี.ค.2567)  
https://www.naewna.com/local/790328  

- ชะตาชาวบ้าน! บ้านห้วยเล็บมือ ถอยจนตกน้้าโขงยังไม่ได้สิทธิท้ากิน  
(มติชน 29 ก.พ.2567) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4448649    

- ชะตาชาวบ้าน “บ้านห้วยเล็บมือ” บึงกาฬ ถอยจนตกน  าโขงยังไม่ได้สิทธิท ากิน  
(ผู้จัดการออนไลน์ 1 มี.ค.2567) https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000018512  

https://siamrath.co.th/n/517985
https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/126668-set-130.html
https://www.dailynews.co.th/news/3218315/
https://www.dailynews.co.th/news/3217450/
https://www.dailynews.co.th/news/3219916/
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2767086
https://www.naewna.com/local/790328
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4448649
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000018512


ปีที่: 75 ฉบับที่: 24147
วันที่: เสาร์ 2 มีนาคม 2567
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ส่งทีมลาดตระเวนสกัดพื้นที่ป่าล่อแหลมถูกบุกรุก

รหัสข่าว: C-240302039096(1 มี.ค. 67/07:19) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 14.74 Ad Value: 14,740 PRValue : 44,220 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: -
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

ภาพข่าว: ภาพสังคม: SET มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า แก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัดทั่วประเทศ

รหัสข่าว: C-240301762004(1 มี.ค. 67/04:42) หน้า: 1/1

Mitihoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Col.Inch: 25.56 Ad Value: 8,946 PRValue : 26,838 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 9968
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: เกาะติดกฎหมาย

รหัสข่าว: C-240301008055(1 มี.ค. 67/05:36) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 28.87 Ad Value: 34,644 PRValue : 103,932 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16792
วันที่: เสาร์ 2 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: ปลัดทส.นัดเคลียร์4มีค. ปมหมุด'สปก.เขาใหญ่'

รหัสข่าว: C-240302038029(1 มี.ค. 67/08:06) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 82.23 Ad Value: 90,453 PRValue : 271,359 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16792
วันที่: เสาร์ 2 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: ปลัดทส.นัดเคลียร์4มีค. ปมหมุด'สปก.เขาใหญ่'

รหัสข่าว: C-240302038029(1 มี.ค. 67/08:06) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 82.23 Ad Value: 90,453 PRValue : 271,359 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 24146
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: กมธ.พบพิรุธสปก.โคราช

รหัสข่าว: C-240301009122(1 มี.ค. 67/04:30) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 78.35 Ad Value: 156,700 PRValue : 470,100 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 24146
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: กมธ.พบพิรุธสปก.โคราช

รหัสข่าว: C-240301009122(1 มี.ค. 67/04:30) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 78.35 Ad Value: 156,700 PRValue : 470,100 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16791
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 16

หัวข้อข่าว: สุทินย้ำวันแมปเขาใหญ่ไม่เอียง ทส.นัดเคลียร์'หมุดส.ป.ก.'4มีค.

รหัสข่าว: C-240301020002(1 มี.ค. 67/04:51) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 92.77 Ad Value: 143,793.50 PRValue : 431,380.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16791
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 16

หัวข้อข่าว: สุทินย้ำวันแมปเขาใหญ่ไม่เอียง ทส.นัดเคลียร์'หมุดส.ป.ก.'4มีค.

รหัสข่าว: C-240301020002(1 มี.ค. 67/04:51) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 92.77 Ad Value: 143,793.50 PRValue : 431,380.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 9968
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ล่างขวา)

คอลัมน์: ฅนปนข่าว: เคลียร์ปมร้อน'เขาใหญ่'

รหัสข่าว: C-240301008068(1 มี.ค. 67/05:30) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 33.91 Ad Value: 40,692 PRValue : 122,076 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 9968
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 16

หัวข้อข่าว: 'ชัยวัฒน์'โต้แผนที่ทหารมั่ว สปก.รับหมุดอยู่ในเขตป่า

รหัสข่าว: C-240301008000(1 มี.ค. 67/06:05) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.37 Ad Value: 101,244 PRValue : 303,732 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 9968
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 16

หัวข้อข่าว: 'ชัยวัฒน์'โต้แผนที่ทหารมั่ว สปก.รับหมุดอยู่ในเขตป่า

รหัสข่าว: C-240301008000(1 มี.ค. 67/06:05) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.37 Ad Value: 101,244 PRValue : 303,732 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15644
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

หัวข้อข่าว: 'ชัยวัฒน์'แฉผู้ใหญ่

รหัสข่าว: C-240301005072(1 มี.ค. 67/06:28) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 90.81 Ad Value: 113,512.50 PRValue : 340,537.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15644
วันที่: ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

หัวข้อข่าว: 'ชัยวัฒน์'แฉผู้ใหญ่

รหัสข่าว: C-240301005072(1 มี.ค. 67/06:28) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 90.81 Ad Value: 113,512.50 PRValue : 340,537.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัด 
ทั่วประเทศ 

 

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรพัย์ฯ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัดทั่วประเทศ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม เป็นผู้แทน
มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) รวม 20 เครื่อง แก่มูลนิธิป่าชุมชน เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนใช้ในการร่วมดูแล
ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Care the wild  “ปลูกป้อง Plant 
& Protect  โดยมี องครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
(ราชบุรี) รับมอบ 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว  
ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ สอบถาม SET Contact Center 02 009 9999 

 

 

 

 



 

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบอุปกรณ์ดบัไฟป่าแก่ 11 ป่าชุมชน 9 จังหวัด 

 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม เป็นผู้แทน
มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า (เครื่องเป่าลม) รวม 20 เครื่อง แก่มูลนิธิป่าชุมชน เพื่อส่งมอบให้กับชุมชนใช้ในการร่วมดูแล
ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 11 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ Care the wild “ปลูกป้อง Plant & 
Protect โดยมี องครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อ านวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 
รับมอบ 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” แพลตฟอร์มระดมทุนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วม
สร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือ สอบถาม SET Contact Center 02 009 9999 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ชัยวัฒน์’ เปิดโปงมีผู้ใหญ่โทรฯเคลียร์ปม ‘ส.ป.ก.เขาใหญ่’ ปัดคุยไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู ่

“ชัยวัฒน์” รับมีผู้ใหญ่โทรฯ เคลียร์ปมที่ ส.ป.ก. ทับซ้อนอุทยาน ปัดคุย เดินหน้ารักษาผืนป่า ลงพื้นที่ 1 มี.ค. นี้ 
ก่อนถกร่วม 2 หน่วยงาน 4 มี.ค. เอาให้ชัด ไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่ ลั่น หากจะเล่นงานต้องเป็นเรื่องทุจริต 

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ก.พ. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.ส านักอุทยาน
แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ก่อนการเสวนา “จากทับลานถึงเขาใหญ่ ผืนป่าที่
ถูกเฉือน” โดยตอบค าถามถึงการลงพื้นที่เขาใหญ่ ในวันที่ 1 มี.ค. ว่า มีหลายหน่วยงานเตรียมลงพื้นที่ไปด้วยกัน 
ตั้งแต่ที่ตนร้อง ปปป. และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังจากตนแจ้งความ
ด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิด และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงถือโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่วข้อง
ลงไปในพื้นที่ด้วย ซึ่งเราได้ประสานกับกรมป่าไม้ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ เป็นการลงไปในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งสภาพเป็นภูเขาชัดเจน และ
การครอบครองไม่ใช่เกษตรกรแน่นอน ซึ่งในส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มทุน ดังนั้นในวันที่  
1 ม.ีค. จะท าเบาะแสต่างๆ มาต่อจิ๊กซอว์กัน 

เมื่อถามว่า ตอนนี้มีการรุกล้ าจาก ส.ป.ก. เข้าไปในเขตที่ไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า มี 
แต่พอเราขอ ส.ป.ก. ให้น าหลักฐานมาแสดงกลับไม่ให้ดู แสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ถ้า ส.ป.ก. ท าใด้วยความ
ตรงไปตรงมา ต้องการจัดสรรที่ให้คนยากไร้ ไม่มีที่ท ากิน เราก็จะแสดงความยินดีให้กษตรกรรายนั้น แต่เขาไม่แสดง
เลย มันส่อไปถึงความไม่ปกติ เราจึงอยากให้เขาน าเสนอข้อมูลด้านนี้ด่วย แต่อย่างที่เห็น ขออะไรไปก็ไม่ได้สักอย่าง 

เมื่อถามว่า เหตุใดจึงไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ตอนจัดท าอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ เราก็ไม่ได้ไปบอกกรมแผนที่ทหารมาเป็นกรรมการของเรา หรือเป็นคนมาตรวจแผนที่เรา แต่เราด าเนินการ
ตามสภาพพื้นที่ป่า ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.ป่าไม้ กฎหมายเหล่านี้เกิดก่อนคนอื่น 
ด าเนินการเองทั้งสิ้น และกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้มาจัดการเรื่องนี้ ส่วนกรมแผนที่ทหารมีหน้าที่ท าหมุดแนวพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ แล้วจะมาบอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ ซึ่งตนว่าแบบนี้มันก็ไม่ใช่ แล้วการ



ถ่ายทอดจากหนังสือรังวัดนั้น ต้องมาจากการลงพื้นที่จริง ตนเชื่อว่า สิ่งที่ตนพูดไป มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่อ่าน
ภาพถ่ายเป็นเขา จะรู้เลยว่าใครผิดใครถูก แต่สิ่งที่เขาท านั้นพูดไม่หมด ถ้ากรมแผนที่ทหารเอาแผนที่ทั้งด้านนอก 
ด้านใน มาให้ดูให้หมด ตนก็ยอมรับได้ แต่ถ้าพูดแบบตกท้องช้างแล้วสรุปว่าเป็นที่ ส.ป.ก. แบบนี้ไม่ได้ การท าครั้งน้ี
ต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา อย่ามาเถียงกับเราแบบนี้ถือว่า ไม่อย่างนั้น แผนที่ฉบับนี้มันเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้กระท าความผิดหรือไม่ ตนขอถามกลับ ถ้ายังยืนยันว่า แผนที่ฉบับนี้ถูกต้อง คงต้องไปสู้กันในชั้นศาล 

เมื่อถามถึง one map จะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่ววว่า ต้องพูดถึงกรรมการก่อน เพราะกรรมการก็
มาจากปฏิรูปที่ดิน ทั้งเลขาฯ หรือคนอื่นๆ ก็มาจาก ส.ป.ก. ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องยอมรับแนวเขต การท าพื้นที่ 
ส.ป.ก. ต้องท าแผนผัง และจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ ต้องเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ก่อน ถึงจะท า
แผนที่หรือแนวเขต หรือวางผังของ ส.ป.ก. ได้ 

เมื่อถามว่า ส.ป.ก. กับอุทยานฯ ยังสามารถคุยกันได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในที่ 4 มี.ค. ได้เชิญผู้แทนทั้ง 2 
หน่วยงานมาคุยกันว่าจะท าอย่างไร และให้ชัดเจนว่า ส.ป.ก. ใช้แนวคิด หรือระเบียบอะไรท า แล้วระเบียบนั้นได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผ่านหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องถกกันให้สิ้น โดยการหารือจะ
รวมผืนป่าอนุรักษ์ทั้งประเทศ รวมถึงป่าไม้ด้วย 

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่า การเดินหน้าเรื่องนี้แล้วจะมีปัญหาอิทธิพล หรือเกิดอันตราย นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า  
ไม่หรอก แต่ถามว่ามีกลัว มีท้อไหม ก็ตอบว่ามี แต่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตนซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่า ตนก็
ต้องปกป้องป่า ลูกน้องของตนเดินป่าเกือบเป็นเกือบตายเพื่อปกป้องป่า ตนออกมาสู้ตรงนี้คนเดียวถือว่าคุ้ม แม้ว่า
จะเสี่ยง แต่ทุกคนเท่ากัน กินข้าวเหมือนกัน ไม่มีใครบินได ้เรื่องความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนั้น เสี่ยงเท่ากันหมด 

เมื่อถามถึงกรณี ป.ป.ช. ออกมาก่อนหน้านี้ คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า “ไม่” เป็นความ
เข้าใจที่ผิด คิดว่าข้อมูลที่ได้มานั้น จังหวะพอดีกันเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้ากระทรวง หรือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เราพูดอย่างแฟร์ๆ เรามีเหตุในการชี้แจง โดยยืนยันชัดเจนว่า ถ้าจะร้องเรียนตน หรือจะเอาตนให้ตาย  
ต้องร้องเรียนเรื่องการทุจริตรับเงิน ทุจริตเรื่องการเงิน เรื่องการรับเงินโดยมิชอบ รับสินบนจากใครมา หรือทุจริต
หน้าที่การงาน ท าลายตนได้เต็มที่ ไม่ใช่เรื่องบกพร่องในหน้าที่เล็กๆ แล้วเอามาเป็นประเด็น แบบนี้ไม่แฟร์ 

เมื่อถามว่า ปัญหาที่ ส.ป.ก. เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า มันเกี่ยวพันกันหมด เพราะ
เป็นเรื่องที่อยู่ในระบบเดียวกัน จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ มีนักการเมือง มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กลุ่มทุน
ใหญ่ๆ ก็มี มันแบ่งได้ 4 ก้อน ถ้าสิ่งที่ตนพูดแล้วไปพาดพิงคนที่ไม่ได้ท า ตนก็ต้องขอโทษ แต่ใครที่ท าแล้วเรามี
เส้นทางที่ไปถึง เราก็พร้อมเปิดอยู่แล้ว 1 มี.ค. นี้ ขอไปคุยก่อน เมื่อถามว่า มีผู้ใหญ่ติดต่อมาล็อบบี้หรือไม่ ให้หยุด
เรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่วว่า มีคนโทรฯ มา แต่ตนไม่คุย ส่วนการท างานที่เหลืออยู่ 7 เดือนนั้น ก็ต้องท า
เต็มที่ และขอทุกคนช่วยกัน 

 

 



 

‘พล.ต.ท.เรวัช’ ชี้เป้าพิรุธศึกแย่งพื้นป่าเขาใหญ ่พร้อมเผยเบื้องหลัง! 

 
ส่อวุ่นอีกยาว "พล.ต.ท.เรวชั กลิ่นเกษร" ชี้เปา้พิรุธศึกแย่งพื้นป่าเขาใหญ่ พร้อมเผยเบื้องลึกเบื้องหลัง! 

จากกรณีข่าวดัง ที่ ส.ป.ก. ทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณบ้านเหวปลากั้ง ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี ้

ล่าสุดด้าน “พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร” ก็ได้ออกมาไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นถึงกรณีข่าวดังกล่าว โดยเปิดเผยว่า 
“แต่ที่เขาใหญ่นี่มันพิเศษกว่าที่อื่นนะ มันมีทั้งถนนโดยรอบ ไม่มีใครเขากล้าไปบุกหรอกครับ ใครไปบุกคือฉิบหาย
กันหมด ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แรงและเฮี้ยน” 

“คุณชัยวัฒน์เอง ก็ถ้าเปรียบเป็นมวยเหมือนโดนรุมครับ ทางโน้นเตะที ทางนี้เตะที แถมจะวิ่งไปหากรรมการ  
ไปฟ้องกรรมการ 

ก็กลับตีหัวอีก ตูดก็ทรุดแล้ว ข้อพิรุธมันอยู่ที่ว่า ไอ้คนที่มันไปได้เอกสารสิทธิ มันเป็นใคร ใช่เกษตรกรยากจนจริง
หรือเปล่า และมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร” 

“เดี๋ยวต้องรอให้เขาเปิดเผยรายชื่อออกมานะ แล้วสังคมโซเชียลเดี๋ยวนี้ท่านเก่ง พวกท่านลองไปขุดคุ้ยกันดูเลยครับ 
ว่าเป็นใคร พื้นที่เขาใหญ่จัดตั้งมาก่อนเมื่อปี 2505 เขามีแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา เป็นเมียหลวงที่จด
ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อาณาเขตเขามี รั้วบ้านเขามีและชัดเจน สภาพปัจจุบันก็ยังเป็นป่าอยู่ ไม่ได้เป็นไร่ที่เตียนไปแล้ว” 



 

“ส.ป.ก. เหมือนชายที่เข้ามาเยี่ยมบ้าน ชายข้างบ้าน จะมาเอาที่เขาใหญ่ไปเป็นภรรยามันไม่ได้ หลักธรรมชาติมันก็
ผิดแล้ว เอาหลักกฎหมายบ้าง กรมแผนที่ทางทหารถึงจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแผนที่ก็จริง แต่ไม่มี
อ านาจชี้คาดทางกฎหมายได้ ถ้าถามว่าท าไมท่านชัยวัฒน์เป็นใคร และจะต่อสู้เพื่อเขาใหญ่เพื่ออะไร ถ้าชาวบ้านมัน
ทะเลาะกัน ถกเถียงเรื่องแนวเขตที่ดิน เพราะแย่งครอบครองการเป็นเจ้าของ อันนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้าน” 

“แต่อันนี้ท่านชัยวัฒน์เหลืออีก 7 เดือน ก็เกษียณแล้ว ถ้าท่านชัยวัฒน์ชนะ ว่าที่ตรงนี้ออก ส.ป.ก. ไม่ได้ เป็นที่ของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขาใหญ่จะยกให้ท่านชัยวัฒน์ให้ 1 ไร่ มั้ย ไม่มี มันก็ต้องยกให้แก่แผ่นดิน ยกให้แก่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เราเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หวังดีต่อประเทศชาติด้วยกัน หันหน้ามาคุยด้วยกันดิครับ 
ตรงไหนที่มีสภาพป่ามันต้องคืน และมันจะไม่มีทางทับซ้อนได้เด็ดขาด เพราะก่อนที่ ส.ป.ก. จะออกแผ่นที่แนบท้าย
บัญชีของ ส.ป.ก. เขาจะต้องถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านชัยวัฒน์ลองไปเปิดย้อนหลังดูครับ” 

“ส.ป.ก. ต้องไปสอบถามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อก่อนที่จะขึ้นกรมป่าไม้ ทางนั้นต้องโอเคก่อน เขาจะต้อง
ระวังแนวเขตก่อนมันจะไปทับซ้อนกันไม่ได้หลอกครับ มันต้องมีคนกระท าความผิด เรื่องนี้ต้องถึง ป.ป.ช. นะ  
แต่อุทยานได้อะไรอ่ะ อุทยานไม่ได้อะไรครับ ไปต่อสู้กับเขาเนี่ย ศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมด ถ้าอุทยานชนะ  
ก็แค่คืนพื้นที่ให้อุทยานและสัตว์ป่า แต่ถ้า ส.ป.ก. ชนะเขาไปจัดให้ชาวบ้าน พรุ่งนี้มั้งครับ ที่ท่านชัยวัฒน์จะเปิด
บัญช”ี 

“คนที่ได้รับเอกสารสิทธิไป ไม่มีใครเขากล้าไปยุ่งกับที่ของอุทยานหรอกครับ ฉิบหายกันหมด ข้อพิรุธมันอยู่ที่ว่า ไอ้
คนที่ได้รับเอกสารสิทธิมันคือใคร ใช่เกษตรกรยากจนจริงหรือเปล่า มีเบื้องหน้า เบื้องหลังอย่างไร รายละเอียดผมรู้
นะครับ แต่จะยังไม่พูด หากว่าเป็นที่ทับซ้อน เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. แต่ยังมีสภาพป่าและแหล่งต้นน้ า ก็ต้องคืนให้กรม
อุทยานฯ ครับ ข้อตกลงเดิมมันก็มีอยู่แล้ว ท่านชัยวัฒน์ก็ต้องสู้นะครับ เพราะว่าคนอื่นไม่มีใครกล้าออกมาพูด ไม่ใช่
ว่าไม่กลัวเพราะใกล้เกษียณหลอกครับ เขาสู้มาต้ังแต่ไหนแล้ว และเคยจะติดคุกด้วย”… 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : @โจ เรวัช กลิ่นเกสร 



 

‘ธนดล’ รับเจ้าหน้าท่ีโคราชไร้ส านึกท าลายป่าไม้ โยน ‘ชัยวัฒน’์ ถก ‘กรมแผนที่ทหาร’ หาข้อยุติ 

'ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส' อ้างสิทธิในพื้นที่พิพาทเขาใหญ่ เป็นไปตามมติครม. ปี 2527 ระบุมีประชาชนท ากินก่อน
ถูกทิ้งร้าง ยอมรับมีเจ้าหน้าที่ไม่มีส านึก ท าลายป่าไม้ ยินดีคืนให้ แต่ให้ยื่นเข้าครม. พร้อมขอความเป็นธรรม  
โยน 'ชัยวัฒน์' ถก กรมแผนที่ทหาร หาข้อยุต ิ

 

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนา  “จากทับลานถึงเขาใหญ่” ผืนป่าที่ถูกเฉือน”  
ว่าสาเหตุที่ส.ป.ก.นครราชสีมาได้เข้าไปปักหมุดแนวเขตในพื้นที่อุทยานฯ เนื่องจากการตรวจสอบภาพถ่ายทาง
อากาศพบว่ามีร่องรอยที่ชาวบ้านเข้าไปท าประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2517 เรื่อยมา ซึ่งในปี 2527 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่จ าแนก เนื่องจากมีราษฎรเข้าไปท ากินในพื้นที่ดังกล่าว 
และให้ส.ป.ก. เข้าไปดูแล ต่อมาในปี 2531 คปก. ได้รับที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อน ามาจัดสรรให้กับเกษตรกร ก่อน
จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาในปี 2534 ก่อนที่ในปี 2542 พบว่าประชาชนไม่ได้เข้าไปท าประโยชน์ในพื้นที่
ดังกล่าว สภาพป่าไม้เริ่มฟื้นฟูจนเป็นป่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ที่ต้องออกจากพื้นที่ เพราะเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ไล่ไม่ให้ท ากินและไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงจึงต้องออกจากพื้นที่ พร้อมแสดงใบสค. 1 ตั้งแต่ปี 2498 

นายธนดล กล่าวว่า ตามระเบียบส.ป.ก. 2564 เมื่อพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการเข้าท าประโยชน์ต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถ
จัดสรรที่ดินได้ แต่กลับพบว่ามีประชาชนให้ความร่วมมือกับข้าราชการส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา เข้าไปรังวัดใน
ที่ดินซึ่งเป็นป่าโดยอ้างว่าเคยเข้าท าประโยชน์ ในการปลูกข้าวโพดและมัน เพื่อออกส.ป.ก. ให้ รวม 59 แปลง ทั้งที่
จัดสรรไม่ได้ผิดระเบียบ  เรื่องนี้ไม่ขอปฏิเสธ ขอยอมรับว่า เป็นเรื่องจริง แต่ตอนนี้รมว.เกษตรฯ สั่งให้เพิกถอนไป
แล้ว 12 แปลง 9 ราย ไม่รวมกับที่นายชัยวัฒน์ไปเจอในเขตดงพญาเย็น ตนยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. 



นครราชสีมาไม่มีส านึก เข้าไปจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวท าลายป่า สูญเสียทรัพยากร แต่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก. ทั่วประเทศจะเป็นคนช่ัว ต้องให้ความเป็นธรรม 

ทั้งนี้ การอ้างว่าเป็นพื้นที่เขตส.ป.ก. เป็นการอ้างตามมติครม. กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ติดหากกระทรวงทรัพย์ฯ 
กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ต้องการเอาคืน สามารถเสนอต่อครม.ได้เลย ทุกพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ปรึกษากับรมว.
เกษตรฯ แล้ว และท่านก็เห็นด้วย ถ้าปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าแล้ว และมีปัญหาข้อพิพาท ก็ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นเขตกัน
ชนอะไรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนอครม.ขอคืนได้เลย เพราะส.ป.ก. ไม่สามารถจัดสรร
พื้นที่ป่าให้เกษตรกรได้อยู่แล้ว แต่มีบางพื้นที่ที่ส.ป.ก.ได้จัดสรรไปแล้ว เช่นบางคนเป็นเกษตรกร ในปี 2530 แต่
ลูกหลานไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร ก็ไม่สามารถมารับมรดกที่ดินดังกล่าวได้ ก็อาศัยช่องว่างในการไปพูดคุยกับ
นายทุน โดยผ่านเจ้าหน้าที่ส.ป.ก หรือผู้ใหญ่บ้าน นายอ าเภอ วันนี้ต้องเอาข้อเท็จจริงมาคุยกัน ไม่ได้ปิด ไม่ได้แอบ 
และจะจัดการขั้นเด็ดขาด 

“ผมอยากขอร้องพี่ชัยวัฒน์ว่าที่พี่ไปติดใจประเด็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตส.ป.ก. หรืออุทยานฯ ตรงนี้เราไม่เถียง 
เพราะถือว่ากรมแผนที่ทหารที่ก่อตั้งมา 140 กว่าปี ได้ชี้ไปแล้ว ส่วนพี่ชัยวัฒน์ มีหลักฐานอื่นให้ไปคุยกับกรมแผนที่
เอาเอง แต่กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ติด ถ้าพี่จะเอาที่คืน ให้กระทรวงทรัพย์ฯ เสนอเข้าครม. เพื่อมีมติเอาคืนไปเลย 
และจะท าอย่างนี้ทั่วประเทศ” นายธนดล กล่าว 

นายธนดล กล่าวอีกว่า รมว.เกษตรฯ ระบุว่า ผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 แล้วไม่เข้าท าประโยชน์ แล้วขาย
ต่อให้กับคนอื่นไป วันนี้ใช้เงินมีความสุขไป แต่จากนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงแรมบนที่ดินส.ป.ก. หากพบว่าท า
ผิดจะรื้อถอน และด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินด้วยเพราะถือว่าไม่ได้เข้าท าประโยชน์
จริง เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปราบปรามนายทุน คนที่ไม่ใช่เกษตรกร ขอร้องทุกคนอย่ามองส.ป.ก.เป็นจ าเลย 
เพราะไม่อยากให้มีการแจ้งความด าเนินคดีฐานหมิ่นประมาท เพราะแจ้งง่าย แต่จะท าร้ายความรู้สึกกัน จึงขอให้
ความเป็นธรรมกับข้าราชการส.ป.ก. อะไรที่ ไม่ดีก็ยินดีที่จะแก้ไข ตามแนวที่แก้ไขได้ กระท รวงเกษตร ฯ  
จะบริหารงานอย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ 

นายธนดล กล่าวด้วยว่า  ส าหรับกรณีของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ล่าสุด เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่
รังวัด 2 คนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 



 

กมธ.พบพิรธุ สปก.โคราช ให้แจง 3 ประเด็น ปลดัทส.นัดสรปุ 

 
กมธ.ที่ดินฯตั้ง 3 ข้อสังเกต กรณี  ส.ป.ก.รุกป่าเขาใหญ่  จับพิรุธ ส.ป.ก.โคราชไม่แย้งวันแม็ป ทั้งที่  รู้ทั้ งรู้
กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างมิชอบและรวดเร็วผิดสังเกต ผวจ.นครราชสีมาและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยังไม่
ทราบเรื่องและจะจับตาติดตามหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้ ด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรฯนัดปลัด ก.เกษตรฯ-ส.ป.ก.-
อธิบดีป่าไม้-ชัยวัฒน์ ถกปมแนวเขตที่ดิน ส.ป.ก. 4 มี.ค. หลังชัยวัฒน์ประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหาร “สุทิน”  
ยืนกรานยึดแผนที่ทหารยุติปม ส.ป.ก.ทับป่า 

ยิ่งสาวยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งลึกถึงความไม่ชอบมา พากลของการออก ส.ป.ก.ในเขตพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
หลังนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชี้แจงกับคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 
และประกาศไม่ยอมรับแนวเขตแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ระบุว่าเป็นแผนที่มั่ว ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นผู้เคลียร์ความ
ขัดแย้งนี ้

เมื่อวันที่ 29 ก.พ.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วันที่ 4 มี.ค. 
ได้เชิญนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
อธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.ส านักอุทยาน
แห่งชาติ มาหารือ เพื่อก าหนดมาตรการออก ส.ป.ก.ให้ชัดเจนในทางหลักการ ก่อนหน้านี้ได้ลงนามความร่วมมือ
หรือ MOU ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯและให้หยุดการออก ส.ป.ก.4-01 ทั้งหมดไว้ก่อน 

นายจตุพร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องแนวเขตแผนที่วันแม็ปที่นายชัยวัฒน์มองว่าแนวเขตของกรมแผนที่ทหารยังไม่
ชัดเจน มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่มีนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม เป็นประธาน จะจัดท า
ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เนื่องจากทั้งกรมอุทยาน และกรมแผนที่ทหารถือแผนที่แนวเขตคนละฉบับ ท าให้ไม่
ตรงกัน เป็นเรื่องของ คทช.ดูแล ไม่เกี่ยวกับกระทรวง หลังนายชัยวัฒน์เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการความมั่นคง สภา



ผู้แทนราษฎรและประกาศไม่ยอมรับแผนที่ทหารในการน ามาใช้ตรวจสอบปมข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน  การออก  
ส.ป.ก.4-01 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อีกทั้งแผนที่วันแม็ป (One Map) ยังไม่ได้ประกาศใช้ ผู้ที่อยู่ 
ในคณะกรรมการวันแม็ปเป็นคนเดียวที่มาอ้างออกเอกสารแจ้งกับนายกรัฐมนตรี ส่วนเอกสารถูกต้องหรือไม่  
ต้องพิจารณาอีกครั้ง ประเด็นดังกล่าวท าให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐ มนตรี และ รมว.คลัง ระบุว่า จะให้ตน
เป็นคนไปเคลียร์ จะพยายามท าให้ดีที่สุด ทุกอย่างให้ยึดกฎหมาย 

ด้านนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร 
เปิดเผยว่าจากการประชุมกรณีข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เรื่องแนวเขตที่ดินของอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่กับส านักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ได้ตั้งข้อสังเกต 3 ข้อ ว่า 1. ทั้ง 2 หน่วยงาน
หลักที่เกี่ยว ข้องกับการท าแผนที่ก าหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช กับกรมแผนที่ทหาร ยังมีประเด็นโต้เถียงกันในเรื่องแนวเขต กรมอุทยานไม่ยอมรับแนวเขตตามแผนที่ที่
น าเสนอโดยกรมแผนที่ทหาร ที่ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใช้ยึดถือเป็นแนวเขตในการ
ด าเนินการและเป็นชุดเดียวกับที่ส่งรายงานไปให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ กรมอุทยานให้เหตุผลของความไม่ถูกต้อง
ว่า ตามกฎหมายจะต้องยึดแนวเขตตามแผนที่แนบท้าย มาตราส่วน 1 ต่อ 250,000 ในพระราชกฤษฎีกาก าหนด
บริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2505 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2505 

 

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า 2. การได้มาซึ่งแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่เดิมนั้นเกิดจากการส ารวจผ่านกล้อง
รังวัดมุม โดยท าหลักหมุดไม้แก่น ที่ก าหนดเขตอุทยานรวมทั้งหมด 938 จุด สมัยนั้นมีการจดจัดท าไว้ในสมุดที่
เรียกว่า ฟิลด์บุ๊ก (Field Book) หรือสมุดจดงานภาคสนามเก็บไว้ด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการบันทึก Field Book แต่ปรากฏว่าหลักหมุดที่เกิดจากการส ารวจครั้งแรก ก่อนมีการ
จัดตั้งอุทยานแห่งนี้ มีความผิดเพ้ียนของแนวเขตหลายจุด เมื่อเทียบกับแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.ของกรมอุทยาน กรมแผน
ที่ทหารอ้างวิธีการได้มาของแผนที่แนวเขตล่าสุด ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้อ้างอิงว่า เป็นการถอดมา
จาก Field Book เล่มเดิม ร่วมกับการส ารวจหลักหมุดจริงและสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบ น าไปท าเป็นแนวเขต
ผ่านระบบ GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมาธิการ ต้อง
หาข้อเท็จจริงต่อไป 

ประธาน กมธ.ที่ดินฯ กล่าวถึงข้อสังเกตข้อที่ 3 ว่า หลังจากแผนที่ตาม พ.ร.ฎ.กรมอุทยานฯประกาศใช้ในปี  
พ.ศ. 2505 ต่อมามีการท าแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้มีอัตราส่วนละเอียดขึ้นเป็น 1 ต่อ 50,000 
ภายหลังยังมีโครงการท าวันแม็ป (One Map) หรือแผนที่ตามอัตราส่วน 1 ต่อ 4,000 เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ แผนที่วันแม็ปของพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปัจจุบันด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้
น าส่งคณะรัฐมนตรีให้รับรองและประกาศใช้ เนื่องจากยังมีปัญหาแนวเขตทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่ของ
จังหวัดปราจีนบุรี แต่กลับไม่มีปัญหาการทับซ้อนของเขตอุทยานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างการประชุม
จัดท าวันแม็ปร่วมกันของทุกหน่วยงาน หากตอนที่มีการท าวันแม็ปแนวเขตอุทยานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามี
ความไม่ตรงกันของแนวเขต ท าไมส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมาไม่ชี้แจงหรือโต้แย้ง  



แต่กลับปล่อยให้กระบวนการ “วันแม็ป” ผ่าน ถือว่าส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
ยอมรับมติของที่ประชุมอนุกรรมการวันแม็ป 

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า กระบวนการการออกที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส านักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมายอมรับว่า กระบวนการการตรวจสอบสิทธิเป็นไปโดยมิชอบและเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆในการท ารังวัดที่ดิน ผวจ.นครราชสีมาและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบ
เรื่องนี้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ ต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป ทั้งนี้ จะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
เพิ่มเติมวันที่ 6 มี.ค. 

ที่รัฐสภา บ่ายวันเดียวกัน นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล สส.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงถึงการประชุมรับฟังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีข้อพิพาทที่ดิน 
ส.ป.ก. ปักหมุดทับซ้อนเขตป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมาและอุทยานฯ ทั่วประเทศใจความสรุป
เช่นเดียวกับที่นายอภิชาติได้ให้สัมภาษณ์และยังระบุอีกว่า กระบวนการออกที่ดิน ส.ป.ก.ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ส.ป.ก.นครราชสีมายังยอมรับว่ากระบวนการตรวจสอบสิทธิเป็นไปโดยมิชอบและเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
ทั้งมีการท้วงติงจากหน่วยงานอื่นๆที่ท ารังวัดที่ดิน ผวจ.นครราชสีมาและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ไม่ทราบในเรื่องนี้ 
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ กมธ.การที่ดินฯ จะต้องหาข้อเท็จจริงกันต่อไป 

วันเดียวกัน นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ  
กรณีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและเตรียมจะฟ้องศาลว่าก็เป็นไป
ได้ ที่ผ่านมามีปัญหามาก เรื่องที่ดินของประเทศไทยที่ถือคนละฉบับ วันนี้จึงมาปูดขึ้น ปัญหาแบบนี้ต้องหาแผนที่
สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่าวันแม็ปหากได้ข้อสรุปแล้วเป็นแผนที่ เดียวก็ต้องยอมรับว่าอะไรอยู่ตรงไหน  
ถ้าไม่ยอมรับมีกระบวนการอุทธรณ์อะไรก็ว่ากันไป ที่สุดต้องมีกระบวนการยุติ ส่วนตัวคิดว่ายุติที่วันแม็ปดีที่สุด 
ส่วนใครจะยอมรับหรือไม่ มีกระบวนการอุทธรณ์ได้ ยืนยันว่าวันแม็ปไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จะยึดจากข้อมูลในอดีต
และปัจจุบันก่อนน าแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมดไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ใช้ข้อมูลจาก 
ทุกแหล่งเป็นข้อสรุปที่มาของวันแม็ป พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึดวันแม็ปถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘ชัยวัฒน์’แฉผู้ใหญ่ โทรเคลียร์ปมสปก. ทับซ้อนเขตอุทยาน 

 

“ชัยวัฒน์”ยันไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร ลั่นต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา ที่เกิดขึ้นมา
นานแล้ว อยา่มาพูดแบบตกท้องช้าง ถ้ายังยืนยันแผนที่ฉบบันี้ถูกต้อง 

 

ไปสู้กันในศาล รับมีผู้ใหญ่โทรเคลียร์ปมที่ส.ป.ก.ทับซ้อนอุทยานฯแต่ไม่คุย ไม่หวั่นอิทธิพลข่มขู่ เดินหน้าท างานลง
พื้นที่ 1 มีค.ก่อนนัดส.ป.ก.-อุทยานฯ4มี.ค. เคลียร์แนวทางให้ชัด ด้าน“สุทิน”ลั่นรบ.ต้องยึดOne Map ยุติปม
ขัดแย้งที่สปก.เขาใหญ่ ถ้าใครไม่เห็นด้วย ยื่นอุทธรณ์ได้หรือจบที่ศาลปกครอง 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อ านวยการส านักอุทยาน
แห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมาในวันที่ 1 มีนาคม เพื่อตรวจพิสูจน์กรณีการจัดพื้นที่ส.ป.ก.ทับเขตอุทยานว่า มีหลายหน่วยงานไป
ด้วยกัน ตั้งแต่ที่ตนร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) 
และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หลังตนแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ท าความผิด 
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงถือโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วย ซึ่งได้ประสานกับกรม
ป่าไม้ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยครั้งนี้ เป็น
การลงไปในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งสภาพเป็นภูเขาชัดเจน และการครอบครองไม่ใช่เกษตรกรแน่นอน ซึ่งในส่วน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มทุน ดังน้ัน วันที่ 1 มีนาคม จะน าเบาะแสมาต่อจิ๊กซอว์กัน 

 



ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้มีการรุกล้ าจากส.ป.ก.เข้าไปในเขตที่ไม่ได้อยู่ ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า 
มี แต่พอเราขอให้ส านักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)น าหลักฐานมาแสดง กลับไม่ให้ดู แสดงถึงเจตนาที่
ไม่บริสุทธิ์ ถ้าส.ป.ก.ท าด้วยความตรงไปตรงมา ต้องการจัดสรรที่ให้คนยากไร้ ไม่มีที่ท ากิน เราจะแสดงความยินดีให้
เกษตรกรรายนั้น แต่เขาไม่แสดง ส่อถึงความไม่ปกติ เราจึงอยากให้เขาน าเสนอข้อมูลด้านนี้ด้วย แต่อย่างที่เห็น ขอ
อะไรไปก็ไม่ได้สักอย่าง 

ถามถึงเหตุผลที่ไม่ยอมรับแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตอนจัดท าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรา
ไม่ได้ไปบอกกรมแผนที่ทหารมาเป็นกรรมการของเรา หรือเป็นคนมาตรวจแผนที่เรา แต่เราด าเนินการตามสภาพ
พื้นที่ป่า ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกา พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.ป่าไม้ กฎหมายเหล่านี้เกิดก่อนคนอื่น ด าเนินการ
เองทั้งสิ้น และกรมแผนที่ทหารก็ไม่ได้มาจัดการเรื่องนี ้

“กรมแผนที่ทหารมีหน้าที่ท าหมุดแนวพื้นที่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ แล้วจะมาบอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ 
ซึ่งผมว่าแบบนี้ไม่ใช่ แล้วการถ่ายทอดจากหนังสือรังวัดนั้น ต้องมาจากการลงพื้นที่จริง ผมเชื่อว่า สิ่งที่ผมพูดไป มือ
อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่อ่านภาพถ่ายเป็นเขาจะรู้เลยว่าใครผิดใครถูก แต่สิ่งที่เขาท านั้นพูดไม่หมด ถ้ากรมแผนที่ทหาร
เอาแผนที่ทั้งด้านนอก ด้านในมาให้ดูให้หมด ผมก็ยอมรับได้ แต่ถ้าพูดแบบตกท้องช้าง แล้วสรุปว่าเป็นที่ส.ป.ก. 
แบบนี้ไม่ได้ การท าครั้งนี้ต้องยึดแนวพระราชกฤษฎีกา อย่ามาเถียงกับเราแบบนี้ ถือว่าไม่อย่างนั้น แผนที่ฉบับนี้มัน
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ท าความผิดหรือไม่ ผมขอถามกลับ ถ้ายังยืนยันว่า แผนที่ฉบับนี้ถูกต้อง คงต้องไปสู้กันในชั้นศาล”
นายชัยวัฒน์กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามถึงแผนที่ one map จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ต้องพูดถึงกรรมการก่อน เพราะ
กรรมการก็มาจากปฏิรูปที่ดิน ทั้งเลขาฯหรือคนอื่นก็มาจากส.ป.ก. ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องยอมรับแนวเขตการท า
พื้นที่ส.ป.ก. ต้องท าแผนผัง และจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ ต้องเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาตินั้นๆก่อน ถึงจะ
ท าแผนที่หรือแนวเขต หรือวางผังของส.ป.ก.ได ้

ถามว่า ส.ป.ก.กับอุทยานฯยังสามารถคุยกันได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์เผยว่า วันที่ 4 มีนาคมเชิญผู้แทนทั้งสอง
หน่วยงานมาคุยกันว่าจะท าอย่างไร และให้ชัดเจนว่าส.ป.ก.ใช้แนวคิด หรือระเบียบอะไรท า แล้วระเบียบนั้นได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่ต้องถกกันให้สิ้น โดยการหารือจะรวมผืนป่า
อนุรักษท์ั้งประเทศ รวมถึงป่าไม้ด้วย 

ถามอีกว่าการเดินหน้าเรื่องนี้แล้วกลัวจะมีปัญหาอิทธิพลหรือเกิดอันตรายหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ไม่ แต่ถาม
ว่ามีกลัว มีท้อหรือไม่ ก็ตอบว่ามี แต่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตนซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่า ตนก็ต้องปกป้องป่า 
ลูกน้องตนเดินป่าเกือบเป็นเกือบตายเพื่อปกป้องป่า ตนออกมาสู้ตรงนี้คนเดียวถือว่าคุ้ม แม้ว่าจะเสี่ยง แต่ทุกคน
เท่ากัน กินข้าวเหมือนกัน ไม่มีใครบินได้ เเสี่ยงเท่ากันหมด 

นายชัยวัฒน์ยังยืนยันชัดเจนว่า ถ้าจะร้องเรียนตน หรือจะเอาตนให้ตายต้องร้องเรียนเรื่องการทุจริตรับเงิน ทุจริต
เรื่องการเงิน รับเงินโดยมิชอบ รับสินบนจากใครมา หรือทุจริตหน้าที่การงาน ท าลายตนได้เต็มที่ ไม่ใช่เรื่อง
บกพร่องในหน้าที่เล็กๆ แล้วเอามาเป็นประเด็น แบบนี้ไม่แฟร์ ส่วนปัญหาส.ป.ก. เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือไม่นั้น 
มันเกี่ยวพันธ์กันหมด เพราะเป็นเรื่องในระบบเดียวกัน จะบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ ได้ เพราะเรื่องนี้ มีนักการเมือง 



ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กลุ่มทุนใหญ่ก็มี แบ่งได้ 4 ก้อน ถ้าสิ่งที่ตนพูดแล้วไปพาดพิงคนที่ไม่ได้ท า ตนต้องขอโทษ แต่
ใครที่ท าแล้วเรามีเส้นทางที่ไปถึงเราก็พร้อมเปิดอยู่แล้ว วันที่ 1 มีนาคมนี้ขอไปคุยก่อน 

ถามว่า มีผู้ใหญ่ติดต่อมาล็อบบี้หรือไม่ ให้หยุดเรื่องนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวยอมรับว่า มีคนโทรมา แต่ตนไม่คุย 
ส่วนการท างานที่เหลืออยู่ 7 เดือนก็ต้องท าเต็มที่ ขอทุกคนช่วยกัน 

ด้านนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีนายชัยวัฒน์มีท่าทีไม่ยอมรับแผนที่ของ
กรมแผนที่ทหารว่า ก็เป็นไปได้ ที่ผ่านมามีปัญหามากในเรื่องที่ดินของไทยที่ถือคนละฉบับวันนี้จึงมาปูดขึ้น ปัญหา
แบบนี้ต้องหาแผนที่สักฉบับเป็นตัวยึด จึงเรียกว่า One Map หากได้ข้อสรุปแล้ว เป็นแผนที่เดียวก็ต้องยอมรับว่า
อะไรอยู่ตรงไหน ถ้าไม่ยอมรับก็มีกระบวนการอุทธรณ์ ในที่สุดก็ต้องมีกระบวนการยุติ ซึ่งตนคิดว่ายุติที่One Map 
ดีที่สุด ส่วนจะยอมรับหรือไม่ ก็มีกระบวนการอุทธรณ์ได ้

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ขณะนี้กรมแผนที่ทหารถูกน าไปเป็นคู่ขัดแย้งกับสององค์กรคือ ส.ป.ก.-กรมอุทยานฯเหมือนว่า
จะไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง นายสุทินระบุว่า ตนคิดว่าก็เกิดขึ้นได้กับทุกกรณี ที่คนไปตัดสินจะถูกกล่าวหาได้ แม้แต่ศาล
จึงมีกฎหมายไม่ให้วิจารณ์ศาล ส่วนกรมแผนที่ทหารถ้าวิจารณ์ได้คนก็คิด อย่างไรเสียก็จะมีกระบวนการจะอุทธรณ์
หรือศาลปกครอง แต่สุดท้ายก็จบอยู่ และยืนยันว่า One Map ไม่ได้ยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะยึดจากข้อมูลในอดีตและ
ปัจจุบันก่อนน าแผนที่มาดูประมวลภาพถ่ายในอดีตมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอันใดอันหนึ่ง ซึ่งใช้ข้อมูลจากทุก
แหล่ง ถึงเป็นข้อสรุปที่มาเป็น One Map พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึด One Map ถ้าไม่มีอะไรให้ยึดสักอย่างก็ไม่จบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชะตาชาวบ้าน! บ้านห้วยเล็บมือ ถอยจนตกน้ าโขงยังไม่ได้สิทธทิ ากิน 

 
ชะตาชาวบา้น! บ้านห้วยเล็บมือ ถอยจนตกน้ าโขงยังไม่ได้สิทธิท ากนิ 

จากกรณีปัญหาปมข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐ เกิดจากหลายสาเหตุ แต่หลักๆ มีสาเหตุ
จากความไม่ชัดเจนของประกาศแนวเขตป่า และการประกาศแต่ละครั้งก็ใช้มาตรส่วนแผนที่ที่แตกต่างกันไป 
กลายเป็นความยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้น เช่นเดียวกับ “บ้านห้วยเล็บมือ” ในพื้นที่ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 

กลุ่มชาวบ้าน “บ้านห้วยเล็บมือ” ชุมชนริมน้ าโขงแสนสงบ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับปัญหาการถ่ายทอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดงภูวัว ซึ่งเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือน 

มีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายอย่างที่ยืนยันได้ว่า หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งรกรากในราวปี พ.ศ.2444 โดยชนเผ่าไทเทิง 
ความเก่าแก่ของหมู่บ้านปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัด เช่น วัดพระแม่ถวายพระกุมารในพระวิหาร โบสถ์คาทอลิก 
อันเป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งระบุว่า มีอายุกว่า 100 ปี 

โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2484 รวมทั้งสุสานบ้านห้วยเล็บมือ หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “ป่าศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งชาวบ้านบอกว่ามีการใช้มาประมาณ 135 ปี โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่อย่าง ต้นตะแบก ต้น
หว้า และต้นตะเคียนทอง ยืนตระหง่านบ่งบอกอายุที่ผ่านร้อนหนาวเป็นสัญลักษณ์ 

 



ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ซึ่งรับผิดชอบกรมป่าในขณะนั้น ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 205 (พ.ศ.
2510) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ศ.2507 ก าหนดให้ป่าดงภูวัว ในท้องที่ ต.หนองเดิ่น อ.บึงกาฬ  
จ.หนองคาย (ในขณะนั้น) ภายใต้แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เพื่อก าหนดแนวเขตป่ากับที่ดินท ากินและที่
อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งนับเป็นปฐมบทของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ทับซ้อนแห่งนี้ 

กระทั่งใน พ.ศ.2528 ความขัดแย้งเริ่มเพิ่มขึ้น เมื่อกรมป่าไม้ได้มีการถ่ายทอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูวัว 
ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศในแผนที่อัตราส่วน 1 : 5000 เพราะปริมาณพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่าง
นั้นก็มีการออกเอกสารสิทธิท ากินให้ประชาชนที่ไม่อยู่ในแนวเขต ทั้ง สค.1 และ นส.3 

อย่างไรก็ตามใน พ.ศ.2553 ภาครัฐได้มีนโยบายปรับเส้นแนวเขตป่าสงวนอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้ใช้อัตราส่วนแผนที่  
1 : 4000 เพื่อความละเอียดมากขึ้น นั่นหมายความถึงส่งผลกระทบให้เขตป่าเข้าไปทับพื้นที่ประชาชนเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งทับพ้ืนที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว 

ต่อมาในปี พ.ศ.2558 กรมป่าไม้ ได้มีค าสั่งที่ 308/2558 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี (สจป.6)  
ซึ่งรับผิดชอบเขตป่าบึงกาฬ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคณะท างานถ่ายทอด
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลแผนที่เร่งด่วนฯ ซึ่งระบุว่าเป็นการส ารวจแผนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ แต่การ
ด าเนินงานก็ไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ผลกระทบจากพื้นที่ทับซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้น 

การด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ด าเนินไปต่อเนื่อง กระทั่งกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้คณะกรรมการท าการตรวจพิสูจน์
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ถ่ายทอดไว้ทั้งสองครั้งว่า แนวใดถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุเหตุผลและ
หลักฐานประกอบให้ชัดเจน กระทั่งคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติประชุมร่วมกันว่า ทั้งสอง
เส้นมีความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดจดรายการรังวัดและแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง  
ซึ่งคณะกรรมการมีมติสมควรให้ใช้แนวเขตฯตามแผนทีแ่นบท้ายกฎกระทรวง 2510 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก าหนด
จุดในพื้นที่กึ่งกลางเส้นแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงอย่างละเอียดขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในพ้ืนที่พอใจ 

คณะกรรมการได้รายงานผลการประชุมดังกล่าวไปถึงกรมป่าไม้ เพื่อให้กรมป่าไม้และกรมที่ดิน ได้ด าเนินการตาม
ข้อตกลงก าหนดแนวเขตระหว่างสองกรม เพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดขีดเส้นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงวัว แต่ปรากฏว่า  
มีการด าเนินการล่าช้าและเงียบหายไประยะหน่ึง 

กระทั่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.5/1863 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องข้อมูลแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีการสรุปว่าให้ใช้เส้นที่ขีดเมื่อ พ.ศ.2553 ไปพลางก่อน ทั้งที่ไม่ใช่แนวเขตตามกฎหมาย และ  
ยังลบล้างผลประชุมของคณะกรรมการที่สรุปเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ใช้แนวเขตตามกฎหมายคือแนวเขตตาม
แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ท าให้มีผลกระทบต่อชาวบ้าน คือ นอกจากจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจาก
การขีดเส้นทับสิทธิที่ดินทั้งสองครั้งแล้ว ยังตอกย้ าในการลิดลอนสิทธิ์การครอบครองสิทธิที่ดิน นส.3 ก. ที่มีอยู่เดิม 
และไม่ได้สิทธิ์ในการเดินส ารวจออกโฉนดที่ก าลังจะมีการส ารวจประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ.2567 นี้อีกด้วย 

 



โดยทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ท าให้ชาวบ้านห้วยเล็บมือหลายครัวเรือน เกิดความอัดอั้นตันใจ เพราะพวกเขาพยายาม  
ที่อยากจะมีผืนดินที่เคยท ากินตั้งแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี ได้ออกเอกสารสิทธิ์เป็นของครอบครัวตัวเองเสียที และ  
ดูเหมือนว่าความหวังครั้งนี้จะเลื่อนลอยออกไปอย่างสิ้นหวัง ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ชาวบ้านห้วย
เล็บมือ เคยยอมถอยจากตีนเขาภูดงวัว มาตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ าโขง 

คุณยายใคร โสกมาน อายุ 76 ปี ชาวบ้านห้วยเล็บมือ และเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลโสกมาน เล่าว่า ยายจ า
ไม่ได้แล้วว่า บรรพบุรุษของยายมาปักหลักรากฐานของตระกูลเมื่อ พ.ศ.ใด เพราะแม่ของยายก็ตายตอนอายุ 103 ปี 
จ าได้แค่ว่า เมื่อสมัยก่อน ชาวบ้านมีหน้าที่ท ากินก็ท ากินกันไป ท าไร่ท านาอยู่กับป่าหาเลี้ยงตัวกันไปตามวิถีชีวิต 

นอกจากนี้ คุณยายใคร ได้แสดงเอกสารที่เป็น สค.1 ให้กับทีมข่าวได้เห็นเป็นหลักฐานว่า ครอบครัวของคุณยายตั้ง
รกรากมายาวนานและจนมีเอกสารดังกล่าวนี้ขึ้นมา แม้ว่าปัจจุบันเอกสาร สค.1 นี้ จะถูกปลวกกัดกินจนแทบไม่
เหลือเค้าโครงของเอกสารส าคัญก็ตาม และทางครอบครัวของคุณยายใครก็มีเอกสารที่ดิน นส.3 ก ที่เป็นความหวัง
ว่า ครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นใจจากโลกนี้ไป จะได้เอกสารโฉนดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยใช้ท ากินกันมา
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเสียที 

ความเดือดร้อนครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ชาวบ้านตาด าๆ ตัวเล็กๆ เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยเล็บมือ คือ นายบุญยัง เสาะก่าน ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นกัน และตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี 
ครอบครัวของเขายืนหยัดต่อสู้มาอย่างต่อเนื่อง ได้เล่าว่า ที่นาของตระกูลตนเองใช้เลี้ยงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก็ยัง
ไม่มีความแน่นอนว่าจะได้มีสิทธิ์ออกเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการเสียที 

แม้ที่ผ่านมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยเล็บมือ จะพยายามท าทุกวิถีทางและมีเอกสารยืนยัน นส.3 และที่น่าตกใจกว่า
นั้น คือ ครั้งหนึ่งทางครอบครัวของนายบุญยัง เคยน าเอกสาร นส.3 ไปยื่นกู้เงินต่อธนาคารเพื่อการเกษตร และทาง
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอนุมัติเงินกู้ให้ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า เอกสาร นส.3 ที่ครอบครัวของนายบุญยังครอบครอง
อยู่นั้น เป็นหลักฐานที่เพียงพอต่อการพิจารณาเงินกู้ได้ แต่พอเมื่อปีที่แล้ว การย้อนไปใช้แนวเขต พ.ศ.2553 จึง
กลับกลายเป็นว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแค่กระทบชาวบ้านห้วยเล็บมือในเรื่องของการท ากินเท่านั้น นายพรเทพ ท้าวดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น ม.5 ยังบอกอีกว่า ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขตที่เกิดขึ้น ท าให้พื้นที่ของ
เราขาดโอกาสในการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของตัวเอง รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรต่างๆ ได้ เพราะ
พวกเราไม่มีเอกสารสิทธิ หรือแม้แต่เวลาที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ทั้งน้ าท่วม สงเคราะห์ยาง หรือ
อะไรก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่การขอทะเบียนบ้าน ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แม้ที่ผ่านมาจะมีการด าเนินการตามโครงการ
เดินออกโฉนด 

ซึ่งกลุ่มชาวบ้านเดินทางไปด าเนินการหลายจังหวัด ทั้งนครพนม บึงกาฬ หนองคาย แต่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้รับสิทธิ 
โดยชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องขอที่ดินเพิ่มเติม เพียงแค่ต้องการเรียกร้องขอแนวเขตให้มันชัดเจนเท่านั้น ซึ่งที่นี่
เดือดร้อนมานานแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเสียที อาจจะเพราะเราเป็นชุมชนเล็กๆ หรือนักการเมืองไม่สะท้อน
ปัญหาอย่างจริงจัง ชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องสิทธิที่ท ากินเพิ่ม แค่ขอความชัดเจนของแนวเขตเท่าน้ัน 



 

นายพรเทพยังได้ฝากขอความเห็นใจจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อีกว่า อยากให้นายเศรษฐาที่เป็น
บุคคลที่ประชาชนหวังพึ่งพาที่สุดจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ขอให้ท่านช่วยหันมามองความเดือดร้อนของชุมชน
แห่งนี้มีแนวเขตที่ชัดเจน และมีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด 

และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทีมข่าวได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหลายครัวเรือนที่พยายามบอกเล่า
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งความหวังสุดท้ายที่ส าคัญกับชาวบ้านในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ และอยากจะได้ส่งเสียงให้ดัง
ไปถึงก็คือ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชะตาชาวบ้าน “บ้านห้วยเล็บมือ” บึงกาฬ ถอยจนตกน้ าโขงยังไม่ได้สิทธิท ากิน 

 

วันนี้ (29 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาปมข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างประชาชนกับรัฐเกิดจากหลาย
สาเหตุ แต่หลักๆ มีสาเหตุจากความไม่ชัดเจนของประกาศแนวเขตป่า และการประกาศแต่ละครั้งก็ใช้มาตรส่วน
แผนที่ที่แตกต่างกันไป กลายเป็นความยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้น เช่นเดียวกับ “บ้านห้วยเล็บมือ” ในพื้นที่ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 

กลุ่มชาวบ้าน “บ้านห้วยเล็บมือ” ชุมชนริมน้ าโขงแสนสงบ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
ออกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาการถ่ายทอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดงภูวัว ซึ่งเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือน 

มีหลักฐานเชิงประจักษ์หลายอย่างที่ยืนยันได้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ต้ังรกรากในราวปี พ.ศ. 2444 โดยชนเผ่าไทเทิง ความ
เก่าแก่ของหมู่บ้านปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัด เช่น วัดพระแม่ถวายพระกุมารในพระวิหาร โบสถ์คาทอลิก อัน
เป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งระบุว่ามีอายุกว่า 100 ปี 

โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2484 รวมทั้งสุสานบ้านห้วยเล็บมือ หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “ป่าศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งชาวบ้านบอกว่ามีการใช้มาประมาณ 135 ปี โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างต้นตะแบก ต้น
หว้า และต้นตะเคียนทอง ยืนตระหง่านบ่งบอกอายุที่ผ่านร้อนหนาวเป็นสัญลักษณ์ 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับผิดชอบกรมป่าในขณะนั้น ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 205 (พ.ศ. 
2510) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ศ. 2507 ก าหนดให้ป่าดงภูวัว ในท้องที่ ต.หนองเดิ่น อ.บึงกาฬ จ.
หนองคาย (ในขณะนั้น) ภายใต้แนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เพื่อก าหนดแนวเขตป่ากับที่ดินท ากินและที่อยู่
อาศัยของประชาชน ซึ่งนับเป็นปฐมบทของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่ทับซ้อนแห่งนี้ 

 



กระทั่งใน พ.ศ. 2528 ความขัดแย้งเริ่มเพิ่มขึ้น เมื่อกรมป่าไม้ได้มีการถ่ายทอดขีดแนวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูวัว 
ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศในแผนที่อัตราส่วน 1:5000 เพราะปริมาณพื้นที่ทับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างนั้น
ก็มีการออกเอกสารสิทธิท ากินให้ประชาชนที่ไม่อยู่ในแนวเขต ทั้ง ส.ค.1 และ น.ส.3 

อย่างไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2553 ภาครัฐได้มีนโยบายปรับเส้นแนวเขตป่าสงวนอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้ใช้อัตราส่วนแผนที่ 
1:4000 เพื่อความละเอียดมากขึ้น นั่นหมายความถึงส่งผลกระทบให้เขตป่าเข้าไปทับพื้นที่ประชาชนเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งทับพ้ืนที่ที่ได้รับเอกสารสิทธิไปแล้ว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 กรมป่าไม้ได้มีค าสั่งที่ 308/2558 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี (สจป.6) ซึ่ง
รับผิดชอบเขตป่าบึงกาฬ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และคณะท างานถ่ายทอดแนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลแผนที่เร่งด่วนฯ ซึ่งระบุว่าเป็นการส ารวจแผนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ แต่การ
ด าเนินงานก็ไม่มีความคืบหน้า ขณะที่ผลกระทบจากพื้นที่ทับซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้น  

การด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ด าเนินไปต่อเนื่อง กระทั่งกรมป่าไม้ได้สั่งการให้คณะกรรมการท าการตรวจพิสูจน์แนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ถ่ายทอดไว้ทั้งสองครั้งว่าแนวใดถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุเหตุผลและหลักฐาน
ประกอบให้ชัดเจน กระทั่งคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติประชุมร่วมกันว่าทั้งสองเส้นมี
ความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดจดรายการรังวัดและแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎก ระทรวง ซึ่ง
คณะกรรมการมีมติสมควรให้ใช้แนวเขตฯตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง 2510 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก าหนด
จุดในพื้นที่กึ่งกลางเส้นแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงอย่างละเอียดขึ้น ส่งผลให้ชาวบ้านในพ้ืนที่พอใจ 

คณะกรรมการได้รายงานผลการประชุมดังกล่าวไปถึงกรมป่าไม้ เพื่อให้กรมป่าไม้และกรมที่ดินได้ด าเนินการตาม
ข้อตกลงก าหนดแนวเขตระหว่างสองกรม เพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดขีดเส้นป่าสงวนแห่งชาติป่าดงวัว แต่ปรากฏว่ามี
การด าเนินการล่าช้าและเงียบหายไประยะหนึ่ง 

กระทั่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ทส 1603.5/1863 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่องข้อมูลแนวเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีการสรุปว่าให้ใช้เส้นที่ขีดเมื่อ พ.ศ. 2553 ไปพลางก่อน ทั้งที่ไม่ใช่แนวเขตตามกฎหมาย และ
ยังลบล้างผลประชุมของคณะกรรมการที่สรุปเมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ใช้แนวเขตตามกฎหมายคือแนวเขตตาม
แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ท าให้มีผลกระทบต่อชาวบ้าน คือ นอกจากจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจาก
การขีดเส้นทับสิทธิที่ดินทั้งสองครั้งแล้ว ยังตอกย้ าในการลิดรอนสิทธิการครอบครองสิทธิที่ดิน น.ส.3 ก. ที่มีอยู่เดิม 
และไม่ได้สิทธิในการเดินส ารวจออกโฉนดที่ก าลังจะมีการส ารวจประจ าปีงบประมาณปี พ.ศ. 2567 นี้อีกด้วย 

โดยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท าให้ชาวบ้านห้วยเล็บมือหลายครัวเรือนเกิดความอัดอั้นตันใจ เพราะพวกเขาพยายาม  
ที่อยากจะมีผืนดินที่เคยท ากินตั้งแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี ได้ออกเอกสารสิทธิเป็นของครอบครัวตัวเองเสียที และ  
ดูเหมือนว่าความหวังครั้งนี้จะเลื่อนลอยออกไปอย่างสิ้นหวัง ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีชาวบ้าน 
ห้วยเล็บมือเคยยอมถอยจากตีนเขาภูดงวัว มาตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ าโขง 

 



คุณยายใคร โสกมาน อายุ 76 ปี ชาวบ้านห้วยเล็บมือ และเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลโสกมาน เล่าว่า ยายจ า
ไม่ได้แล้วว่า บรรพบุรุษของยายมาปักหลักรากฐานของตระกูลเมื่อ พ.ศ.ใด เพราะแม่ของยายก็ตายตอนอายุ 103 ปี 
จ าได้แค่ว่าเมื่อสมัยก่อนชาวบ้านมีหน้าที่ท ากินก็ท ากินกันไป ท าไร่ท านาอยู่กับป่าหาเลี้ยงตัวกันไปตามวิถีชีวิต 

นอกจากนี้ คุณยายใครได้แสดงเอกสารที่เป็น ส.ค.1 ให้กับทีมข่าวได้เห็นเป็นหลักฐานว่าครอบครัวของคุณยายตั้ง
รกรากมายาวนานและจนมีเอกสารดังกล่าวนี้ขึ้นมา แม้ว่าปัจจุบันเอกสาร ส.ค.1 นี้จะถูกปลวกกัดกินจนแทบไม่
เหลือเค้าโครงของเอกสารส าคัญก็ตาม และทางครอบครัวของคุณยายใครก็มีเอกสารที่ดิน น.ส.3 ก. ที่เป็น
ความหวังว่าครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นใจจากโลกนี้ไป จะได้เอกสารโฉนดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของที่ดินที่เคยใช้ท ากิน
กันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเสียที 

ความเดือดร้อนครั้งนี้ไม่เพียงแค่ชาวบ้านตาด าๆ ตัวเล็กๆ เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แม้กระทั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วย
เล็บมือ คือ นายบุญยัง เสาะก่าน ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เช่นกัน และตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีครอบครัว
ของเขายืนหยัดต่อสู้มาอย่างต่อเนื่อง ได้เล่าว่า ที่นาของตระกูลตนเองใช้เลี้ยงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ยังไม่มีความ
แน่นอนว่าจะได้มีสิทธิออกเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการเสียที 

แม้ที่ผ่านมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยเล็บมือ จะพยายามท าทุกวิถีทางและมีเอกสารยืนยัน น.ส.3 และที่น่าตกใจกว่านั้น
คือ ครั้งหนึ่งทางครอบครัวของนายบุญยังเคยน าเอกสาร น.ส.3 ไปยื่นกู้เงินต่อธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และทาง
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการอนุมัติเงินกู้ให้ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเอกสาร น.ส.3 ที่ครอบครัวของนายบุญยังครอบครอง
อยู่นั้นเป็นหลักฐานที่เพียงพอต่อการพิจารณาเงินกู้ได้ แต่พอเมื่อปีที่แล้วการย้อนไปใช้แนวเขต พ.ศ. 2553 จึงกลับ
กลายเป็นว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแค่กระทบชาวบ้านห้วยเล็บมือในเรื่องของการท ากินเท่านั้น นายพรเทพ ท้าวดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น ม.5 ยังบอกอีกว่า ความไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขตที่เกิดขึ้น ท าให้พื้นที่ของ
เราขาดโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของตัวเอง รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรต่างๆ ได้เพราะ
พวกเราไม่มีเอกสารสิทธิ หรือแม้แต่เวลาที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ทั้งน้ าท่วม สงเคราะห์ยาง หรือ
อะไรก็ตาม ไม่เว้นแม้แต่การขอทะเบียนบ้าน ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แม้ที่ผ่านมาจะมีการด าเนินการตามโครงการ
เดินออกโฉนด ซึ่งกลุ่มชาวบ้านเดินทางไปด าเนินการหลายจังหวัด ทั้งนครพนม บึงกาฬ หนองคาย แต่หมู่บ้านแห่ง
นี้ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องขอที่ดินเพิ่มเติม เพียงแค่ต้องการเรียกร้องขอแนวเขตให้มันชัดเจนเท่าน้ัน 
ซึ่งที่นี่เดือดร้อนมานานแล้ว แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเสียที อาจจะเพราะเราเป็นชุมชนเล็กๆ หรือนักการเมืองไม่
สะท้อนปัญหาอย่างจริงจัง ชาวบ้านไม่ได้เรียกร้องสิทธิที่ท ากินเพิ่ม แค่ขอความชัดเจนของแนวเขตเท่าน้ัน 

นายพรเทพยังได้ฝากขอความเห็นใจจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อีกว่า อยากให้นายเศรษฐาที่เป็น
บุคคลที่ประชาชนหวังพึ่งพาที่สุดจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ขอให้ท่านช่วยหันมามองความเดือดร้อนของชุมชน
แห่งนี้ให้มีแนวเขตที่ชัดเจนและมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด 

และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทีมข่าวได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหลายครัวเรือนที่พยายามบอกเล่า
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งความหวังสุดท้ายที่ส าคัญต่อชาวบ้านในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ และอยากจะได้ส่งเสียงให้ดัง
ไปถึงก็คือ นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน 


